



# หม่อมดาว-สาวเดือน ม.มหาสารคาม ร่วมลงแขกดำนา สืบสานวิถีชาวนา

ชาวนา คือ กระดูกสันหลังของชาติ คำนี้คงไม่ผิดนัก เพราะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ด ชาวนาอดทนหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน เพื่อให้คนไทยและคนชาติอื่นๆ ได้กินข้าว ในสมัยก่อนการลงแขกดำนา ถือเป็น การแสดงความสามัคคีกันในชุมชน หมู่บ้าน เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกัน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ปัจจุบันประเพณีการลงแขกดำนา กลับหายไป กลายเป็นการจ้างแรงงานมาแทนที่ ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมดีๆ หดหายไป

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตผู้เข้าร่วมดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้วิถีชาวนา ภายใต้โครงการ "Freshy day and Freshy night 2012" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเก็บตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝังความรักในหมู่คณะ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน ในครั้งนี้ได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนจากการบอกเล่า และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต โดยนายทองคูณ ระพล ผู้ใหญ่บ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นผู้นำชุมชน



ได้นำนิสิตลงแปลงนา จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถอนกล้า การมัด และการลงมือปักดำต้นกล้า

นางเยาวภา ปรีวาสนา หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ว่า "ป่าสาวถิ่นไอลายขีด ภูมิจิตใจนาการ โขยขาน อีสานสู่อาเซียน ระเบิดไอล" โดยเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตสู่การพัฒนา



มหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการทางความคิด ความร่วมมือ และการปฏิบัติจากทุกสโมสรนิสิตในการขับเคลื่อน พี่นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การนำองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอีสานผนวกเข้ากับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและนานาชาติประเทศต่อยอดการเรียนรู้

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมทางความคิด นิสิต ผ่านการจัดกิจกรรมลอดซุ้มและการประกวด MSU Freshy day and Freshy night 2012 เพื่อให้ นิสิตใหม่ มีความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความรักความสามัคคี และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาภูมิภาคอีสาน รวมถึงกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมอุดมศึกษา ตลอดจนตระหนักถึง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 9 กรกฎาคม 2555

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11410

หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 72

Ad Value: 54,000

PRValue (x3): 162,000

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: หม่อมดาว-สาวเดือน ม.มหาสารคาม ร่วมลงแขกดำนา สืบสานวิถีชาวนา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ซึ่งกิจกรรมลงแขกดำนา เชื่อว่านิสิตหลายรายไม่เคยลงมือปฏิบัติมาก่อน แต่พอได้มาเรียนรู้กลับทำให้รู้สึกว่า กว่าจะได้มาซึ่งเมล็ดข้าวข้างยากล้าบากยิ่งนัก ทำให้ตัวนิสิตเองสำนึกถึงคุณของชาวนาอย่างสุดซึ้ง ทั้งยังเกิดองค์ความรู้ด้านการทำนามากขึ้น ตลอดจนได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติจริง อันก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้นแนวคิด นิสิตจิตอาสาอีกด้วย

**สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ**